

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 64

จังหวัดภูเก็ตได้แสดงความจำนงต่อนายนิชิมุระ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อสองวันก่อน เพื่อขอให้รัฐบาลประกาศใช้

“มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแบบเข้มงวดเฉพาะจุด” ในจังหวัดภูเก็ต

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับรัฐบาลและหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

ซึ่งอยู่ในข่ายบังคับใช้ เกี่ยวกับระยะเวลาในการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว

หลังได้แสดงความจำนงร้องขอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แสดงความเห็นว่า

“รู้สึกถึงสัญญาณอันตรายในจังหวัดภูเก็ตเช่นกัน”

ทางจังหวัดจึงย้ำว่าต้องการให้รัฐบาลตัดสินใจดำเนินการเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม คาดว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะออกประกาศ

“มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแบบเข้มงวดเฉพาะจุด”

เมื่อพิจารณาสถานการณ์การติดเชื้อในจังหวัดฯ

ทางจังหวัดฯได้ตัดสินใจว่าต้องใช้มาตรการเข้มงวดที่เรียกว่า

“มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแบบเข้มงวดเฉพาะจุด”

จึงเล็งเห็นว่าเราจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว

ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงตัดสินใจว่าจะดำเนินการในลักษณะเดียวกับ

“มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดแบบเข้มงวดเฉพาะจุด” เป็นการล่วงหน้า

ทางจังหวัดฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน

นและผู้ประกอบการในจังหวัดทุกท่าน

รวมทั้งช่วงกลางวัน

งดออกนอกเคสสถาน

ข้ามจังหวัดและเขตพื้นที่
ที่มีการแพร่ระบาด

งดเดินทาง

○ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดงดออกนอกเคสสถานโดยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนรวมถึงช

งเวลากลางวันอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

และงดเดินทางไปยังเขตพื้นที่ซึ่งประกาศใช้มาตรการภาวะฉุกเฉิน

หรือพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

การรับประทานอาหาร

ขอให้รับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกจำนวนน้อยไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารหรือในเคสส

น โดยใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมง สวมหน้ากากระหว่างสนทนา และงดส่งเสียงดัง

ไม่เข้าไปใช้บริการร้านอาหารหลังช่วงเวลาที่ขอให้ลดเวลาทำการ

งดการรวมกลุ่มกินดื่มกับตามท้องถนนและสวนสาธารณะเพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อ

ลดเวลาทำการร้านอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. ~ วันพุธที่ 19 พ.ค.

เมืองฟูกูโอกะ
เมืองคุรุเมะ

ถึง **20:00 น.**

(รับออเดอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน
19:00 น.)

พื้นที่อื่น ๆ

ถึง **21:00 น.**

(รับออเดอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน
20:00 น.)

○ขอความร่วมมือร้านอาหารดังต่อไปนี้

ตามที่เคยขอความร่วมมือร้านอาหารในเมืองฟูกูโอกะและเมืองคุรุเมะ

ให้ลดเวลาทำการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม ถึงวันพุธที่ 19 พฤษภาคม

โดยให้เปิดทำการได้ถึงเวลา “21:00 น” ขอให้ปรับลดเวลาลงอีกเป็นถึงเวลา “20:00 น”

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่วันที่ 11:00 น. และรับออเดอร์สุดท้ายไม่เกิน 19:00 น.

หรือหนึ่งชั่วโมงก่อนปิดร้าน

สำหรับเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากเมืองฟูกูโอกะและเมืองคุรุเมะ พบการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

ๆ เช่นกัน ขอให้ทุกท่านตั้งอยู่บนความไม่ประมาท

และขอความร่วมมือเพิ่มเติมโดยให้ร้านอาหารในเขตพื้นที่อื่นทุกเมือง

นอกจากเมืองฟูกูโอกะและเมืองคุรุเมะ ปรับลดเวลาทำการให้อยู่ในช่วง 5:00 – 21:00 น.

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 11:00 น. รับออเดอร์สุดท้ายไม่เกิน 20:00 น.

การจ่ายเงินชดเชยร้านอาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค. ~ วันพุธที่ 19 พ.ค.

เมืองฟูกูโอกะ เมืองคุรุเมะ	30,000 – 100,000 เยนต่อวัน ตามยอดขาย
พื้นที่อื่น ๆ	25,000 – 75,000 เยนต่อวัน ตามยอดขาย

※ ธุรกิจขนาดใหญ่ชดเชยตามยอดขายที่ลดลง สูงสุดไม่เกิน 200,000 เยนต่อวัน

○ทางจังหวัดจะมอบเงินชดเชยให้ร้านอาหารที่ให้ความร่วมมือ

โดยในเมืองฟูกูโอกะและเมืองคุรุเมะจะมอบเงินชดเชยเป็นจำนวนสามหมื่นเยนถึงหนึ่งแสนเยนต่อวัน
นตามยอดขาย

ส่วนเขตพื้นที่อื่นจะมอบเงินสองหมื่นห้าพันเยนถึงเจ็ดหมื่นห้าพันเยนต่อวัน

ส่วนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ใช้เกณฑ์เดียวทั้งจังหวัด

โดยดูจากยอดขายที่ลดลงสูงสุดไม่เกินสองแสนเยนต่อวัน

นอกจากนี้ขอให้งดใช้บริการสถานบริการซึ่งให้บริการคาราโอเกะ เช่นคาเฟ่คาราโอเกะ

สแน็กที่เปิดให้บริการช่วงกลางวัน แต่ไม่รวมถึงคาราโอเกะบ็อกซ์

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์คาราโอเกะในช่วงกลางวัน

**สถานประกอบการที่เป็นศูนย์รวมคน
จำนวนมาก ขอให้ลดเวลาทำการ**

เมืองภูเก็ต
เมืองครุเมะ

ถึง 20:00 น.
(รับออเดอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน
19:00 น.)

พื้นที่อื่น ๆ

ถึง 21:00 น.
(รับออเดอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน
20:00 น.)

○ขอความร่วมมือสถานประกอบการที่เป็นศูนย์รวมคนจำนวนมากทุกท่านดังต่อไปนี้

ทางจังหวัดต้องการควบคุมการรวมกลุ่มในสถานที่ต่าง ๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มที่จะนำไปสู่การกินดื่มเป็นกลุ่ม

เพื่อให้มาตรการงดออกจากเคหสถานของประชาชนในจังหวัดดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการนอกเหนือจากร้านอาหาร

โดยเฉพาะสถานประกอบการซึ่งจุดคนได้เป็นจำนวนมาก ลดเวลาทำการ

และจัดพื้นที่ให้บริการอย่างรัดกุม โรงละคร โรงภาพยนตร์ ลานจัดนิทรรศการ หรือศูนย์การค้า

สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการ

พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ซึ่งมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันตารางเมตรในเมืองภูเก็ตและเมืองครุเมะขอให้

ห้เปิดทำการถึงเวลา 20:00 น ส่วนพื้นที่อื่นให้เปิดทำการถึงเวลา 21:00 น

○ปัจจุบันให้จำกัดผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมไม่เกินหนึ่งหมื่นคน แต่ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม

ถึงวันพุธที่ 19 พฤษภาคม ขอให้ลดเหลือไม่เกินห้าพันคน

ทั้งนี้กรณีที่คาดว่าจะมีการส่งเสียงดังหรือส่งเสียงให้ก่้างใจ

ขอให้จำกัดผู้เข้าร่วมงานไม่เกินครึ่งของปริมาณที่รองรับได้

หรือไม่เกินห้าพันคนโดยใช้ตัวเลขที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

○ประกาศใช้มาตรการในครั้งนี้งถึงวันพุธที่ 19 พฤษภาคม

แต่หากมีประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบเข้มงวดเฉพาะจุด

จะกำหนดเนื้อหาและระยะเวลาอีกครั้ง

ระบบให้บริการสาธารณสุข

เตียงผู้ป่วย

921หลัง ➔ 940หลัง
เตียงผู้ป่วยหนัก (132 หลัง) → (136 หลัง)
(เป้าหมาย 1220 หลัง)

สถานที่
รองรับผู้ป่วย
นอก
โรงพยาบาล

1,538 ห้อง ➔ พุทโตะ คุรุเมะ จะเพิ่มเป็น:
ประมาณ 1,900 ห้อง
(เป้าหมาย 2,000 ห้อง)

○จังหวัดพุทโตะกำลังเร่งเสริมศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข วันนี้เราจัดสรรเตียงได้เพิ่มขึ้น

19 หลัง รวมเป็น 940 หลัง จากจำนวนรวมดังกล่าวได้เพิ่มเตียงสำหรับผู้ป่วยหนัก 4 หลัง รวมเป็น

136 หลัง ในส่วนของสถานที่รองรับผู้ป่วยนอกเหนือจากโรงพยาบาล

จะเปิดให้บริการในเมืองคิตะคิวชูเพิ่มอีกหนึ่งแห่งในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม

ทำให้มีศักยภาพรองรับได้ 1,538 ห้อง

รวมทั้งกำลังจัดสรรสถานที่รองรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอีกสองแห่งในเมืองพุทฺธิโกะและเมืองครุเม
ะ หากเปิดให้ใช้บริการได้ จะทำให้มีห้องรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มเป็น 1,900 ห้อง

ทั้งนี้ย่อมเป็นการสร้างความลำบาก

ไม่สะดวกและอึดอัดใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดทุกท่าน

แต่มาตรการดังกล่าวล้วนทำเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทางจังหวัดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ล้วนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพวกเราทุกคน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราทำในขณะนี้

จะเป็นตัวกำหนดสถานการณ์ในจังหวัดพุทฺธิโกะในอีกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ให้หลัง

ขอให้ประชาชนในจังหวัดทุกท่านดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อปกป้องชีวิตบุคคลสำคัญทุกคน